




การร่วมมือทำงานเพื่อประสานภารกิจความมั่นคงกับ กอ.รมน.จังหวัดต่าง ๆ  
หรือการทำงานในรูปแบบ คณก./คณอก./คณะทำงาน

ภาพกิจกรรม	ข้อมูลการดำเนินการ
	<p>พล.อ.ต.จักรินทร์ จันทริกถัน ผอ.สปม.สง.ปรมน.ทอ. และคณะ เข้าเยี่ยมคำนับและหารือข้อราชการด้านความมั่นคง กับนายณัฐวุฒิ เพ็ชรพรหมศร ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี/ ผอ.รมน.จว.เพชรบุรี ณ ห้องรับรองผู้ว่าราชการ จว.เพชรบุรี โดยมี พ.อ.เวชยันต์ แวนไธสงค์ รอง ผอ.รมน.จว.เพชรบุรี ฝ่ายทหาร ร่วมให้การต้อนรับและบรรยายสรุปผลการปฏิบัติภารกิจด้านความมั่นคงของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน จว.เพชรบุรี เมื่อ ๘ พ.ย.๖๔</p>
	<p>พล.อ.ต.กรกฎ ทิมไสว ผอ.สอก.สง.ปรมน.ทอ.และคณะ เข้าเยี่ยมคำนับและหารือข้อราชการด้านความมั่นคง กับนายเสถียร เจริญเหรียญ ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์/ ผอ.รมน.จว.ประจวบคีรีขันธ์ ณ ห้องรับรองผู้ว่าราชการ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมี พ.อ.กรกานต์ นาเวชวนิชกุล รอง ผอ.รมน.จว.ประจวบคีรีขันธ์ ฝ่ายทหาร ร่วมให้การต้อนรับ และบรรยายสรุปภัยคุกคามความมั่นคง จว.ประจวบคีรีขันธ์ เมื่อ ๑๖ พ.ย.๖๔</p>
	<p>พล.อ.ต.จักรินทร์ จันทริกถัน ผอ.สปม.สง.ปรมน.ทอ.และคณะ เดินทางมาประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับ กอ.รมน. จว.พิษณุโลก โดยมี พ.อ.วัชรพงศ์ แก้วแจ้ง รอง ผบ.มทบ.๓๘/ รอง ผอ.รมน.จว.พิษณุโลก ฝ่ายทหาร ให้การต้อนรับ และบรรยายสรุปผลการปฏิบัติภารกิจด้านความมั่นคงของ กอ.รมน.จว.พิษณุโลก เมื่อ ๒๒ พ.ย.๖๔</p>

ภาพกิจกรรม	ข้อมูลการดำเนินการ
	<p>พล.อ.ต.จักรินทร์ จันทุกถัน ผอ.สพม.สง.ปรมน.ทอ.และคณะ เข้าเยี่ยมคำนับและหารือข้อราชการด้านความมั่นคง กับนายสิทธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการ จว.ลำปาง/ ผอ.รมน.จว.ลำปาง ในการเดินทางมาประสานภารกิจ ด้านความมั่นคงกับ กอ.รมน.จว.ลำปาง ณ ห้องรับรอง ผู้ว่าราชการ จว.ลำปาง โดยมี พ.อ.โสภณ นันทสุวรรณ รอง ผบ.มทบ.๓๒ /รอง ผอ.รมน.จว.ลำปาง ฝ่ายทหาร ร่วมให้การต้อนรับและบรรยายสรุปผลการปฏิบัติการกิจ ด้านความมั่นคงของ กอ.รมน.จว.ลำปาง เมื่อ ๒๓ พ.ย.๖๔</p>
	<p>พล.อ.ต.ชูพงศ์ อารีประชาภิรมย์ รอง ผอ.สง.ปรมน.ทอ. และคณะ พร้อมผู้แทน บน.๔ เข้าเยี่ยมคำนับและหารือข้อราชการ ด้านความมั่นคงกับนายชยันต์ ศิริมาต ผู้ว่าราชการ จว.นครสวรรค์/ผอ.รมน.จว.นครสวรรค์ ณ ห้องรับรอง ผู้ว่าราชการ จว.นครสวรรค์ โดยมี พ.อ.สุรพัฒน์ นำชัยรุ่งรัตน์ รอง ผอ.รณม.จว.นครสวรรค์ ฝ่ายทหาร ร่วมให้การต้อนรับ และบรรยายสรุปภัยคุกคามความมั่นคง จว.นครสวรรค์ เมื่อ ๑ ธ.ค.๖๔</p>
	<p>พล.อ.ต.ชูพงศ์ อารีประชาภิรมย์ รอง ผอ.สง.ปรมน.ทอ. และคณะ เข้าเยี่ยมคำนับและหารือข้อราชการด้านความมั่นคง กับ นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง/ ผอ.รมน.จว.ระยอง ณ ห้องรับรองผู้ว่าราชการ จว.ระยอง โดยมี น.อ.รังสรรค์ แตงฉิม ร.น. รอ.ผอ.รมน.จว.ระยอง ฝ่ายทหาร และ น.อ.ธีรวัฒน์ แสนใจรักษ์ ร.น. ผสธ.ประจำ สง.ปรมน.ทร.ร่วมให้การต้อนรับและบรรยายสรุปภัยคุกคาม ความมั่นคง จว.ระยอง เมื่อ ๑๓ ธ.ค.๖๔</p>

ภาพกิจกรรม	ข้อมูลการดำเนินการ
	<p>พล.อ.ต.กรกฎ ทิมไสว ผอ.สอก.สง.ปรมน.ทอ.และ คณะ เข้าเยี่ยมคำนับและหารือข้อราชการด้านความมั่นคง กับนายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่/ รอง ผอ.รมน.จว.เชียงใหม่ (ฝ่ายพลเรือน) ณ ห้องรับรอง ผู้ว่าราชการ จว.เชียงใหม่ โดยมี พ.อ.ธีระ ผดุงสุนทร รอง ผอ.รมน.จว.เชียงใหม่ (ฝ่ายทหาร) ร่วมให้การต้อนรับ และบรรยายสรุปภัยคุกคามความมั่นคง จว.เชียงใหม่ เมื่อ ๒๗ ม.ค.๖๕</p>
	<p>พล.อ.ต.ชูพงศ์ อารีประชาภิรมย์ รอง ผอ.สง.ปรมน.ทอ. และคณะ พร้อม ผบ.บ.น.๒ เข้าเยี่ยมคำนับและหารือข้อราชการ ด้านความมั่นคงกับนายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการ จว.ลพบุรี/ ผอ.รมน.จว.ลพบุรี ณ ห้องรับรองป่าสักชลสิทธิ์จังหวัดลพบุรี โดยมี พ.อ.สิทธิชัย คัตตะพันธ์ รอง ผอ.รมน.จว.ลพบุรี ฝ่ายทหาร ร่วมให้การต้อนรับและบรรยายสรุปภัยคุกคาม ความมั่นคง จว.ลพบุรี เมื่อ ๒ ก.พ.๖๕</p>
	<p>พล.อ.ต.ชูพงศ์ อารีประชาภิรมย์ รอง ผอ.สง.ปรมน.ทอ. และคณะ เข้าเยี่ยมคำนับและหารือข้อราชการด้านความมั่นคง กับ นายสมภพ สมิตะสิริ รองผู้ว่าราชการ จว.สระบุรี/ รอง ผอ.รมน.จว.สระบุรี ณ ห้องรับรองศูนย์ราชการ จว.สระบุรี โดยมี พ.อ.ชนมากรณ์ ภิบาลขันธ์ รอง ผอ.รมน.จว.สระบุรี ฝ่ายทหาร ร่วมให้การต้อนรับและบรรยายสรุปภัยคุกคาม ความมั่นคง จว.สระบุรี เมื่อ ๒ ก.พ.๖๕</p>

ภาพกิจกรรม	ข้อมูลการดำเนินการ
	<p>พล.อ.ต.จักรินทร์ จันทร์กลั่น ผอ.สพม.สง.ปรมน.ทอ.และคณะ พร้อมด้วย น.อ.พศิน สมบัติทวี รอง ผบ.บน.๑ เดินทางมาประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับ กอ.รมน.จว.นครราชสีมา โดยมี พ.อ.วีระศักดิ์ สารชาติ หัวหน้ากลุ่มนโยบาย แผน และการข่าว กอ.รมน.จว.นครราชสีมา ให้การต้อนรับ และบรรยายสรุปผลการปฏิบัติภารกิจด้านความมั่นคงของ กอ.รมน.จว.นครราชสีมา เมื่อ ๑๐ ก.พ.๖๕</p>
	<p>พล.อ.ต.จักรินทร์ จันทร์กลั่น ผอ.สพม.สง.ปรมน.ทอ.และคณะ เข้าเยี่ยมคำนับและหารือข้อราชการด้านความมั่นคงกับ พล.ท.สวราชย์ แสงผล แม่ทัพภาคที่ ๒/ผอ.รมน.ภาค ๒ ในการเดินทางมาประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับ กอ.รมน.ภาค ๒ เมื่อ ๑๐ ก.พ.๖๕</p>
	<p>พล.อ.ต.กรกฎ ทิมไสว ผอ.สอก.สง.ปรมน.ทอ.และคณะ เข้าเยี่ยมคำนับและหารือข้อราชการด้านความมั่นคงกับนายณรงค์ เทพเสนา รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด/รอง ผอ.รมน.จว.ตราด (ฝ่ายพลเรือน) โดยมี น.อ.อิทธิพล เพ็ชรธรรม ร.น.รอง ผอ.รมน.จว.ตราด (ฝ่ายทหาร) ร่วมให้การต้อนรับและบรรยายสรุปภัยคุกคามความมั่นคง จว.ตราด ณ ห้องประชุมสำนักงานคลังจังหวัดตราด พร้อมนี้ได้ตรวจติดตามปัญหาการบุกรุกที่ดินของ ทอ. ณ ฝูงบิน ๒๐๗ เมื่อ ๒๒ ก.พ.๖๕</p>

ภาพกิจกรรม	ข้อมูลการดำเนินการ
	<p>พล.อ.ต.จักรินทร์ จันทริกัลั่น ผอ.สปม.สง.ปรมน.ทอ. และคณะ เข้าเยี่ยมคำนับและหารือข้อราชการด้านความมั่นคง กับ นายชัยชาญ สิทธิวิรัชธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี/ ผอ.รมน.จว.สุพรรณบุรี ในการเดินทางมาประสานภารกิจ ด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน จังหวัดสิงห์บุรี ณ ห้องรับรองผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี โดยมี พ.อ.ชายธัญญา วาจรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักประสานภารกิจรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดมณฑลทหารบก ที่ ๑๓/รอง ผอ.รมน.จว.สิงห์บุรี ฝ่ายทหาร ร่วมให้การต้อนรับ และบรรยายสรุปผลการปฏิบัติการกิจด้านความมั่นคง ของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสิงห์บุรี ณ ห้องประชุมกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน จังหวัดสิงห์บุรี ศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี เมื่อ ๑๖ มี.ค.๖๕</p>
	<p>พล.อ.ต.ชาตรี พรหมพันธกรณ์ รอง ผอ.สง.ปรมน.ทอ. และคณะ เข้าเยี่ยมคำนับและหารือข้อราชการด้านความมั่นคง กับ นายศรัทธา คชพลายุกต์ รองเลขาธิการ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในการเดินทางมาเข้าร่วม กิจกรรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ แขนงน่านิสิตนักศึกษา พัฒนาศักยภาพคนพิการ จังหวัดชายแดนใต้ เมื่อ ๒๙ มี.ค.๖๕ ณ โรงแรมเซาเทิร์นแอร์พอร์ต หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา</p>
	<p>พล.อ.ต.ชูพงศ์ อารีประชาภิรมย์ รอง ผอ.สง.ปรมน.ทอ. และคณะ เข้าเยี่ยมคำนับและหารือข้อราชการด้านความมั่นคง กับ นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัด สุพรรณบุรี/ผอ.รมน.จว.สุพรรณบุรี ณ ห้องรับรองผู้ว่าราชการ จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมี พ.อ.พีรฉัตร พานทอง รอง ผอ.รมน.จว.สุพรรณบุรีฝ่ายทหาร ร่วมให้การต้อนรับ และบรรยายสรุปภัยคุกคามด้านความมั่นคงภายใน จังหวัด สุพรรณบุรี ณ ห้องประชุมขุนช้าง ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัด สุพรรณบุรี เมื่อ ๑ มี.ย.๖๕</p>

ภาพกิจกรรม	ข้อมูลการดำเนินการ
	<p>กำลังพล สง.ปรมน.ทอ.ร่วมกันจัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ด้านความมั่นคงภายในราชอาณาจักร "การพิทักษ์รักษา ทรัพย์สินของ ทอ.โดยมีประชาชนเป็นส่วนร่วม" เมื่อ ๒๒ - ๒๔ ธ.ค.๖๔ ณ โรงแรมไมด้า รีสอร์ท จว.กาญจนบุรี</p>